

# Nâng cao năng lực phát hiện gian lận thương mại



Sở Khoa học và Công nghệ phối hợp với Cục Quản lý thị trường kiểm tra tiêu chuẩn đo lường trong kinh doanh xăng, dầu.

**G**ần đây, tình trạng gian lận về đo lường, gian lận về chất lượng hàng hóa, giả mạo nhãn hiệu hàng hóa, tẩy xóa, sửa hạn sử dụng... có chiều hướng gia tăng. Đây là các thủ đoạn, hành vi vi phạm pháp luật được các đối tượng sử dụng nhằm trục lợi bất chính và gây bất ổn cho thị trường. Để phòng ngừa và ngăn chặn tình trạng này, là thành viên Ban Chỉ đạo 389/ĐP tỉnh, Sở Khoa học và Công nghệ (KH và CN) đã tích cực vào cuộc.

Xác định công tác phòng ngừa đóng vai trò quan trọng, thời gian qua, Sở KH và CN đã tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho các tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh. Thông qua các hội nghị chuyên đề, bản tin TBT (Hàng rào kỹ thuật trong thương mại) và hoạt động tư vấn, hướng dẫn, đã có hàng nghìn doanh nghiệp và người tiêu dùng nắm bắt được những quy định của pháp luật về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng và sở hữu trí tuệ. Theo ông Nguyễn Mạnh Khương, Phó Giám đốc Sở KH và CN, việc trang bị kiến thức pháp luật cho doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh và người dân góp phần xây dựng ý thức chấp hành pháp luật của tổ chức, cá nhân tạo thành nền nếp, tự giác. Đặc biệt, người dân có khả năng tự kiểm tra, phát hiện và tố giác tội phạm giúp các cơ quan chức năng vào cuộc

điều tra, kịp thời xử lý theo quy định của pháp luật. Năm 2018 và 7 tháng đầu năm 2019, Sở KH và CN đã tổ chức tiếp nhận và trả lời gần 70 lượt tổ chức, cá nhân về các vấn đề liên quan đến tiêu chuẩn, mã số, mã vạch, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật trong lĩnh vực tiêu chuẩn đo lường chất lượng và hàng rào kỹ thuật của một số nước. Hướng dẫn 20 doanh nghiệp lập hồ sơ sử dụng mã số, mã vạch với 80 loại sản phẩm, hàng hóa các loại. Hướng dẫn, hỗ trợ 8 doanh nghiệp xây dựng, công bố 25 tiêu chuẩn cơ sở về chất lượng hàng hóa; tiếp nhận 10 hồ sơ công bố hợp chuẩn, hợp quy của 4 doanh nghiệp và tiếp nhận, giải quyết 3 hồ sơ kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa nhập khẩu của 2 doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Các hoạt động này đã giúp doanh nghiệp bảo vệ sở hữu trí tuệ, xác lập chất lượng hàng hóa tránh bị làm nhái, xâm phạm quyền lợi bất hợp pháp.

Sở KH và CN còn đẩy mạnh hoạt động kiểm soát thị trường, xử lý vi phạm nhãn hàng hóa, định lượng và chất lượng hàng hóa. Trong đó, Chi cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng đã tiến hành 5 đợt lấy mẫu hàng hóa thử nghiệm đánh giá chất lượng trên 150 mẫu sản phẩm, hàng hóa phục vụ công tác thiết yếu. Bà Nguyễn Thị Nga, Phó Chi cục trưởng Chi cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng cho biết: Nội dung chúng tôi kiểm

tra, thử nghiệm đánh giá chất lượng tập trung vào các chỉ tiêu chính ghi trên hàng hóa hoặc theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia; đo lường đối với hàng đóng gói sẵn; các chỉ tiêu an toàn về điện, an toàn thực phẩm... Qua công tác kiểm soát thị trường, Chi cục kịp thời nắm bắt tình hình thị trường và tham mưu Sở KH và CN phối hợp với các cơ quan chức năng tổ chức kiểm tra khi phát hiện có dấu hiệu vi phạm.

Theo lãnh đạo Sở KH và CN, một số doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh vi phạm các lỗi về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng và sở hữu trí tuệ tập trung chủ yếu ở các mặt hàng: xăng, dầu, phân bón, đồ điện gia dụng, đường cát, thức ăn chăn nuôi, phụ tùng xe máy, bột ngọt, bình kẹp, thực phẩm đóng gói, nông sản chế biến... Thủ đoạn chính là các đối tượng làm nhãn hàng hóa mập mờ thông tin để gây nhầm lẫn với sản phẩm cùng loại và thương hiệu nổi tiếng. Tình trạng sai phạm về ghi thông tin không đầy đủ trên mác hàng hóa; vi phạm kiểu dáng công nghiệp và nhãn hiệu hàng hóa để đánh lừa người tiêu dùng vẫn còn xảy ra.

Để ngăn chặn vấn nạn này, Sở KH và CN đã đầu tư nhiều thiết bị hiện đại phục vụ công tác kiểm nghiệm, kiểm định, chủ động xây dựng kế hoạch và duy động nhân lực, phương tiện tập trung thanh tra, kiểm tra và xử

lý vi phạm. Qua kiểm tra 143 doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh, lực lượng chức năng đã phát hiện, xử lý 34 vụ vi phạm, phạt tiền nộp ngân sách nhà nước 67,5 triệu đồng. Riêng đối với mặt hàng xăng, dầu và điện, điện tử có nguy cơ cao xảy ra gian lận thương mại, Sở KH và CN phối hợp với Cục Quản lý thị trường tiến hành kiểm tra đột xuất 103 đại lý, cửa hàng, thương nhân phân phối, đã phát hiện và xử lý 7 vụ vi phạm liên quan đến tiêu chuẩn, đo lường, phạt tiền nộp ngân sách nhà nước 14,5 triệu đồng.

Ông Nguyễn Mạnh Khương, Phó Giám đốc Sở KH và CN cho biết: Mặc dù đơn vị đã vào cuộc tích cực trong công tác quản lý thị trường, thực hiện các biện pháp phòng, chống gian lận thương mại do Ban Chỉ đạo 389/ĐP tỉnh chỉ đạo song tình hình sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ vẫn tồn tại với các thủ đoạn ngày càng tinh vi. Các đối tượng bị kiểm tra hầu hết tái phạm nhiều lần. Mặc dù đã bị xử phạt và ký cam kết nhưng do lợi nhuận cao, hình thức xử phạt còn nhẹ, sự phối hợp kiểm tra, xử lý chưa đồng bộ nên các đối tượng vẫn lén lút hoạt động và tái phạm. Đáng chú ý, hiện nay, nhiều doanh nghiệp, cá nhân tiếp cận thương mại điện tử thông qua việc thành lập các website, mạng xã hội để khuyến mại, quảng cáo, bán hàng. Đây là kênh phân phối hiện đại và ngày càng phổ biến, do đó nhiều đối tượng đã lợi dụng thương mại điện tử để kinh doanh hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ gây khó khăn cho các cơ quan chức năng trong việc phát hiện nơi kinh doanh hoặc kho chứa hàng hóa của các đối tượng này để xử lý.

Để giữ ổn định thị trường và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, hiện nay, Sở KH và CN đang tập trung chỉ đạo các lực lượng chức năng bám nắm địa bàn, quản lý chặt chẽ hoạt động sản xuất, kinh doanh; tiếp tục đầu tư trang thiết bị và nâng cao năng lực, nghiệp vụ của đội ngũ cán bộ quản lý, thanh tra đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Bám sát chỉ đạo của Ban Chỉ đạo 389/ĐP tỉnh, Sở KH và CN triển khai các hoạt động nghiệp vụ và tăng cường kiểm tra theo chuyên đề, kiên quyết xử lý các đối tượng vi phạm theo quy định của pháp luật.

**KHẮC ĐUẦN**

**Ông Đoàn Anh Tuấn,**  
Phó Trưởng phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện Kiến Xương



Với mục tiêu đem lại thu nhập cho hộ tham gia dự án tăng từ 20 - 25%/năm, bình quân mỗi năm có ít nhất 15% hộ tham gia dự án thoát nghèo, thời gian tới Kiến Xương sẽ tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đồng viên các hộ thực hiện dự án đồng thời quan tâm, hỗ trợ về kỹ thuật chăn nuôi, phòng ngừa bệnh của bò cho các hộ. Riêng trường hợp của hộ ông Đỗ Xuân Tiến, xã An Bình, huyện

**Ông Trần Thế Tứ,**  
Chủ tịch UBND xã Minh Hưng



đã xin ý kiến của cấp trên để có hướng xử lý phù hợp. Ngoài ra cũng yêu cầu xã An Bình phải rút kinh nghiệm trong việc quản lý đàn bò hỗ trợ cho các hộ gia đình để dự án đạt hiệu quả như mong muốn.

Trong quá trình thực hiện, địa phương đã giao cho cán bộ thú y xã thường xuyên kiểm tra, hướng dẫn các hộ cách chăm sóc, phòng bệnh cho bò và yêu cầu các hộ thường xuyên báo cáo với xã về quá trình phát triển của bò. Vì thế khi mới tiếp nhận mặc dù có nhiều khó khăn về thời tiết, nguồn thức ăn nhưng do các hộ được tập huấn kỹ nên đàn bò không bị ảnh hưởng nhiều. Đến nay, nhiều hộ đã tiến hành phối giống, dự kiến sau khoảng 1,5 năm các hộ tham gia dự án sẽ có thêm từ 8 - 9 con bê con.

**N**ăm 2018, huyện Kiến Xương triển khai thực hiện dự án mô hình hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo theo hướng dẫn của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Sở Lao động - Thương binh và Xã hội cho 5 xã: Minh Hưng, An Bình, Quyết Tiến, Quốc Tuấn, Trà Giang. Đầu năm 2019, 63 con bò của dự án đã được trao tận tay cho hộ nghèo, cận nghèo, mới thoát nghèo của các xã với tổng số tiền hỗ trợ trị giá 846 triệu đồng. Sau 8 tháng chăn nuôi, đàn bò hỗ trợ ở Kiến Xương vẫn phát triển tốt, tuy nhiên đã giảm một con do hộ dân ở xã An Bình bán bò.

Bà Trần Thị Thìn, thôn Nguyễn Kinh I, xã Minh Hưng tâm sự: Do hoàn cảnh khó khăn không có vốn để phát triển sản xuất, chỉ trông chờ vào vài sào ruộng khiến cuộc sống chật vật, trong nhà không có gì đáng giá nên mỗi khi ốm đau không biết xoay sở thế nào. Tôi rất vui được Đảng, Nhà nước quan tâm hỗ trợ cho một con bò về nuôi. Đây là nguồn động viên cả về vật chất và tinh thần để những người như chúng tôi có cơ hội vươn lên thoát nghèo, cải thiện cuộc sống. Sau 8 tháng chăn nuôi, đến nay bò đã đẻ và chỉ sau vài tháng nữa sẽ cho bê con, lúc đó chúng tôi sẽ có tiền để trang trải cuộc sống. Bà Thìn là 1 trong 11 hộ ở xã Minh Hưng được nhận bò của dự án về nuôi, đến nay đàn bò phát triển tương đối tốt.

Cùng với Minh Hưng, xã Quyết Tiến cũng đã giao bò cho 17 hộ nghèo, cận nghèo về nuôi, đến nay đều cho kết quả khả quan. Ông Lương Văn Lợi, Phó Chủ tịch UBND xã Quyết Tiến cho biết: Lúc đầu nhận bò, một số con khó đẻ, nhiều người phải hỗ trợ các hộ đưa bò về nhà. Tuy nhiên, sau một thời gian bò đã

## Thực trạng nuôi bò sinh kế ở Kiến Xương

thuần nên vẫn còn nguyên 17 con. Nhiều hộ khó khăn về chuồng nuôi, xa và thôn đã hỗ trợ nhân công để xây chuồng nuôi cho các hộ. Ngoài ra còn giao cụ thể cho cán bộ lao động - thương binh và xã hội xã phụ trách quản lý, theo dõi đàn bò ở các hộ đồng thời giao cho thôn bám sát các hộ để có biện pháp xử lý kịp thời.

Sau vài tháng đàn bò ở Kiến Xương đã giảm 1 con, còn 62 con do hộ ông Đỗ Xuân Tiến, thôn Bằng Trạch, xã An Bình đã tự ý bán bò. Ông Tiến cho biết: Lý do không nuôi bò dự án là do khi nhận về nuôi bò bị tiêu chảy, mặc dù gia đình đã báo thôn, cán bộ thú y xã đồng thời mua thuốc cho bò theo chỉ dẫn của cán bộ thú y song bò không khỏi bệnh mà ngày càng bỏ ăn, giảm guộc. Sau hơn 3 tháng

chờ đợi không thấy cán bộ về hướng dẫn nên tôi đã quyết định bán bò và mua nghề về nuôi. Trước đó ông Tiến đã cam kết sẽ nuôi bò để có cơ hội thoát nghèo.

Trao đổi về vấn đề này, ông Bùi Duy Đông, Chủ tịch UBND xã An Bình khẳng định: Người dân rất phấn khởi khi được nhà nước hỗ trợ bò sinh kế và đã thực hiện tương đối tốt việc chăm sóc, chăn nuôi bò. Riêng nhà ông Tiến do bò bị tiêu chảy, khó ăn nên đã tự ý bán bò hoàn toàn sang nuôi nghề. Tuy nhiên, trước khi bán và ngay cả khi bò bị bệnh ông Tiến đều không báo với chính quyền địa phương. Theo ông Đông, xã cũng đã giao cho thôn theo dõi giám sát, quan tâm đến các hộ tuy nhiên còn phụ thuộc vào ý thức trách nhiệm của từng hộ

nên trong tổng số 17 con bò dự án thì chỉ có duy nhất 1 hộ tự ý bán bò. Xã đã mời ông Tiến lên làm việc và yêu cầu ông Tiến chuyển lại bò hoặc trả lại tiền cho dự án như đúng cam kết.

Để mô hình nuôi bò hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo phát huy hiệu quả, không có thêm bất kỳ trường hợp nào tự ý bán bò xảy ra, thiết nghĩ các cấp chính quyền từ huyện đến xã, thôn ở Kiến Xương cần sát sao hơn nữa trong công tác quản lý, giám sát các hộ thực hiện dự án đồng thời tuyên truyền nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của người tham gia dự án nhằm tránh thất thoát, lãng phí tiền của nhà nước.

**THU THỦY**



Bà Trần Thị Thìn, thôn Nguyễn Kinh I, xã Minh Hưng (Kiến Xương) chăm sóc cho bò tốt nên đến nay bò sắp sinh bê con.

## AN TOÀN GIAO THÔNG LÀ HẠNH PHÚC CỦA MỌI NGƯỜI, MỌI NHÀ

**VŨ THƯ**

# Phấn đấu giảm thiểu tai nạn giao thông

**Đ**ể bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn, những tháng cuối năm 2019, lực lượng cảnh sát giao thông Công an huyện Vũ Thư sẽ tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông; từ đó tiếp tục phấn đấu giảm thiểu tai nạn giao thông trên cả ba tiêu chí: số vụ tai nạn, số người chết và số người bị thương.

Theo báo cáo của Công an huyện Vũ Thư, từ ngày 15/12/2018 đến ngày 14/6/2019, trên địa bàn huyện xảy ra 10 vụ tai nạn giao thông đường bộ, làm chết 9 người, bị thương 4 người. So với cùng kỳ năm 2018, tai nạn giao thông

giảm 3 vụ, giảm 3 người chết. Ngoài ra, trên địa bàn huyện còn xảy ra 8 vụ va chạm giao thông, làm bị thương 9 người. Nguyên nhân của các vụ tai nạn được xác định là do người điều khiển phương tiện tham gia giao thông thiếu hiểu biết về Luật Giao thông đường bộ, quy tắc giao thông, không chú ý quan sát, chủ quan và thiếu ý thức tự giác chấp hành hệ thống biển báo hiệu đường bộ, vạch kẻ đường...

Để bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn, từ đầu năm đến nay, Công an huyện đã tham mưu Ban Thường vụ Huyện ủy ban hành kế hoạch thực hiện Kết luận số 45-KL/TW ngày 1/2/2019 của Ban

Bí thư Trung ương Đảng về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện chỉ thị số 18-CT/TW ngày 4/9/2012 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa và khắc phục ùn tắc giao thông. Bên cạnh đó, Công an huyện còn chủ động tham mưu UBND huyện xây dựng kế hoạch và nội dung hội nghị triển khai đến các ban, ngành, đoàn thể, chủ tịch UBND các xã, thị trấn tăng cường công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông, thực hiện nghiêm túc Nghị quyết số 32/2007/NQ-CP và Nghị

quyết số 88/2011/NQ-CP của Chính phủ...

Trước tình hình trật tự an toàn giao thông ngày càng phức tạp, từ đầu năm 2019 đến nay, Công an huyện đã chỉ đạo lực lượng cảnh sát giao thông phối hợp với lực lượng cảnh sát khác và chính quyền các xã, thị trấn tiếp tục thực hiện nghiêm Chỉ thị số 04, Chỉ thị số 05 của UBND tỉnh và các chỉ đạo của Huyện ủy, UBND huyện về giải tỏa, chống lấn chiếm lòng đường, hè phố, hành lang an toàn giao thông đường bộ, cấm dựng rạp dưới lòng đường các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ và đường huyện... Kết quả, đã tổ chức thu đủ 146 biển quảng cáo, 26 ô che, tháo dỡ và nhắc nhở

52 chủ sạp hàng, 90 hộ dân ven các tuyến đường ĐT.454, ĐT.463 và các tuyến đường liên xã. Ngoài ra, Công an huyện còn tham mưu UBND huyện tổ chức cưỡng chế, giải tỏa các hộ dân ở xã Vũ Hội vi phạm hành lang sông T6.

Thiếu tá Đàm Chí

Trung, Đội trưởng Đội Cảnh sát giao thông, Công an huyện cho biết: Từ đầu năm đến nay, qua công tác tuần tra, kiểm soát, lực lượng cảnh sát giao thông Công an huyện đã lập biên bản xử lý 1.288 trường hợp vi phạm trong lĩnh vực trật tự an toàn giao thông, tước

giấy phép lái xe 11 trường hợp, tạm giữ 28 phương tiện, phạt hành chính và nộp Kho bạc Nhà nước gần 500 triệu đồng. Các hành vi vi phạm chủ yếu là người tham gia giao thông không đội mũ bảo hiểm, người điều khiển xe trên đường mà trong cơ thể có nồng độ

cồn, đón trả khách không đúng nơi quy định, đi sai phần đường, tự ý thay đổi kích thước thành thùng xe, không có giấy phép lái xe...

Để bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn, từ nay đến cuối năm, Công an huyện sẽ tiếp tục tham mưu Huyện ủy, UBND huyện, Ban An toàn giao thông huyện chỉ đạo các cấp, các ngành tăng cường công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông, phát triển đồng bộ kết cấu hạ tầng giao thông, nâng cao năng lực vận tải, bảo đảm giao thông an toàn, thông suốt. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật về trật tự an toàn giao thông bằng nhiều hình thức, nội dung đa dạng, phong phú nhằm nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành Luật Giao thông đường bộ, văn hóa giao thông đến mọi tầng lớp nhân dân. Đồng thời, tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát bảo đảm trật tự an toàn giao thông, kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi vi phạm Luật Giao thông đường bộ theo đúng quy định của pháp luật.

**PHẠM HƯNG**



Lực lượng cảnh sát giao thông Công an huyện Vũ Thư hướng dẫn người dân đội mũ bảo hiểm đúng quy định.